

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ก๑๑



สำนักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เรียน นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ / ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปฏิทินปฏิบัติงานในระบบ (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ


๒. รายงานสถานะการทำงานแต่ละ อปท.แพร่ ปี ๒๕๕๗ (ณ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗)

ด้วยปฏิทินการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Plan ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan
แล้วพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบันทึกข้อมูลไม่เป็นไปตามปฏิทินงาน จึงให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ทุกแห่งดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


นายนิยณ ชอคนอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๒

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สจจ.)

ที่	เดือน	แนวทางการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗	๑.การติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อปท.อย่างต่อเนื่อง ๒.การติดตามเร่งรัดการลงค่าพิกัดโครงการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๓	
๒	๑ ตุลาคม ๒๕๕๖	เทศบาลทุกแห่ง ลงค่าพิกัดโครงการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๓ (โดยบุคลากรด้านช่าง เทศบาลรับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลค่าพิกัด) คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	
๓	พฤศจิกายน ๒๕๕๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ติดตามเร่งรัดให้ทุก อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงขั้นตอนการ ยืนยันแผน ๓ ปี โดยต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ จนท.วด. อย่างใกล้ชิด และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานในทุกขั้นตอน * คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	
๔	มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๗	๑. ติดตามเร่งรัดให้ทุก อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ ผ่านสภาแล้วให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแห่ง ๒. ติดตามเร่งรัดให้ทุก อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการกอหน้ผู้กผันการเบิก จ่ายเงินในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทุกแห่ง โดยต้อง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ จนท.วด. อย่างใกล้ชิด และช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคระหว่างการดำเนินงานในทุกขั้นตอน * คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	
๕	พฤษภาคม- มิถุนายน ๒๕๕๗	ตรวจสอบและติดตามการบันทึกข้อมูลของทุก อปท. ว่าดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๒ ทุกแห่ง * คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	
๖	กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗	ติดตามเร่งรัดให้ทุก อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการกอหน้ผู้กผันการเบิก จ่ายเงินในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทุกแห่ง โดยต้อง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ จนท.วด. อย่างใกล้ชิด และช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคระหว่างการดำเนินงานในทุกขั้นตอน * คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	
๗	กันยายน ๒๕๕๗	ติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานปี ๒๕๕๗ ของทุก อปท. ภายในจังหวัด ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแห่ง * คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	

หมายเหตุ :

๑. ให้ติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สถิติการคลังและการ
ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติด ของ อปท. อย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยแจ้งกำชับให้ อปท. บันทึกข้อมูลการ
ดำเนินการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทันทีที่มีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลการดำเนินการของ อปท. ที่เป็นปัจจุบัน

๒. ให้ สจจ. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(จนท.วด.)อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและการส่งมอบงานจ้าง โดยให้ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ปฏิทินการทำงานที่ได้กำหนดให้ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด หากผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือลดจำนวน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วด.) ในจังหวัดนั้นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
